

TRƯỜNG MẦM NON THĂNG LONG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước trong ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Sáng ngày mùng 5/9/2023, trường Mầm non Thăng Long long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2023-2024.

Tới dự lễ Khai giảng năm học mới có Ông Lê Quyết Thắng - Phó Bí thư TT Đảng ủy phường; Trung tá Vương Mạnh Hùng - TV Đảng ủy, Trưởng Công an phường; Bà Lê Thùy Hương - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN phường; Ông Nguyễn Ngọc Long - Bí thư Đoàn TNCS phường Thượng Đình; đại diện BPH các lớp, cùng tập thể CB-GV-NV và các con học sinh.



Các Đ/c Lãnh đạo tham dự lễ khai giảng



Mở đầu cho Lễ khai giảng là những khoảng khắc khó có thể quên, đó là phần chào đón các con học sinh Khối Nhà trẻ đến trường. Lời bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sĩ Hoàng Yến luôn nhẹ nhàng ngân lên trong tâm trí của các con học sinh, các bậc phụ huynh và các cô giáo trường MNTL trong buổi sáng tựu trường đầy ý nghĩa hàng năm. Và ngày hôm nay, bài hát đó lại vang lên, để tiếp tục chào đón các bạn nhỏ ngày đầu tiên đi học.



Chào đón các con học sinh khối Nhà trẻ đến trường

Tiếp sau phần đón học sinh mới, Đ/c Hồ Lan Phương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc Diễn văn khai giảng, thư chúc mừng của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024 và đánh trống khai trường.



Đ/c Hồ Lan Phương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đánh trống khai trường

Đề trường Mầm non Thăng Long trở thành mái nhà chung, nơi các con học sinh được chăm sóc, yêu thương và trưởng thành mỗi ngày, cũng như đây chính là nơi nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ, thì đó là sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ban giám hiệu nhà trường, cũng như của tập thể CB, GV, NV, những người đã dành trọn đam mê, tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục và dành trọn tình yêu cho các con học sinh thân yêu.

Trong năm học vừa qua, cô và trò trường Mầm non Thăng Long luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quận ủy - UBND, Phòng GDĐT quận Thanh Xuân và Đảng ủy - UBND phường Thượng Đình, cùng sự phối hợp, ủng hộ nhiệt tình của các bậc Phụ huynh học sinh. Đó chính là động lực giúp cho tập thể nhà trường nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua. Và sự nỗ lực của cả tập thể đã được ghi nhận với Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, đ/c Lê Quyết Thắng - PBT TT Đảng ủy phường Thượng Đình lên trao Bằng khen ***“Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023”*** của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho trường Mầm non Thăng Long.



***Đ/c Lê Quyết Thắng - PBT TT Đảng ủy phường Thượng Đình
trao Bằng khen cho trường Mầm non Thăng Long***

Sau phần lễ là phần hội với chương trình văn nghệ chủ đề ***“Chào năm học mới”*** do các cô giáo và các con học sinh khối Mẫu giáo nhỏ, Mẫu giáo lớn biểu diễn. Tiếng hát cất lên đã làm rộn vang mái trường, sôi động bầu không khí ngày khai giảng.



Múa: “Hà Nội mến yêu của em” - Trình bày: Học sinh Khối MGL



Múa: “Mùa thu ngày khai trường” - Trình bày: Tốp múa giáo viên

Tiếng trống khai trường đã điểm, với bao niềm vui phấn khởi và chứa chan hy vọng. Tiếng trống hồi hả, giục giã tập thể CB, GV, NV nhà trường bước vào năm học mới đầy hứng khởi, cùng quyết tâm dạy dỗ các con học sinh trở thành những con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của thầy cô và của ông bà, cha mẹ.

Chương trình **“Mừng ngày hội đến trường của bé”** năm học 2023-2024 của trường Mầm non Thăng Long đã thành công rực rỡ. Một năm học bắt đầu, với niềm tin bước vào hành trình mới, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ hơn nữa./.



